



ที่ พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๐๕๗

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

เรื่อง แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น(กรณีผู้ยื่นคำขอรับการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ที่มีผลการประเมินด้านที่ ๓ (ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ (เยี่ยวยา)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๓๗.๒/ว๓๗๓๑ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๒๕๗
ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓

ตามที่จังหวัดแจ้งว่า ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) (เยี่ยวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ตามแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ยื่นคำขอรับการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษที่มีผลการประเมินด้านที่ ๓ (ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่)ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

จังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า การประมวลผลการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการพัฒนาข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและแจ้งให้ข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีผลการพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ "ผ่าน" ดำเนินการแก้ไขหรือจัดทำผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) เพื่อส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามวัน เวลา สถานที่ซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป ส่วนผู้ที่มีผลการพัฒนา "ไม่ผ่าน" ให้ยื่นขอรับการประเมินใหม่ตามเกณฑ์ปกติ โดยสามารถยื่นขอรับการประเมินได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเลื้อคอโท วงศ์ใหญ่)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
โทร .๐-๕๔๕๓-๔๕๐๔-๕ ต่อ๑๘



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขรับ 4578
วันที่ 3 พ.ย. 2553
เวลา 16 - ... น.

ที่ มท 0809.4 /ว 2257

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300

27 ตุลาคม 2553

เรื่อง แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (กรณีผู้ยื่นคำขอรับการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ที่มีผลการประเมินด้านที่ 3 (ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) รอบเดือนตุลาคม 2551 (เยียวยา)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (๒๒府)

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1678 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2553

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสรุปผลการพัฒนาข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (กรณีผู้ยื่นคำขอรับการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ที่มีผลการประเมินด้านที่ 3 (ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) รอบเดือนตุลาคม 2551 (เยียวยา)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้แจ้งจังหวัดประสานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้ข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) (เยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ตามแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ยื่นคำขอรับการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ที่มีผลการประเมินด้านที่ 3 (ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) ซึ่งหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางดังกล่าว ได้กำหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาดังกล่าว ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาแต่ละส่วนตามโครงสร้างหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 นั้น

บัดนี้ การประมวลผลการพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้เข้ารับการพัฒนาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการพัฒนาข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวให้ทุกจังหวัดทราบและประสานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเข้ารับการพัฒนาดังกล่าวตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้น แจ้งให้ข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีผลการพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ "ผ่าน" ดำเนินการแก้ไขหรือจัดทำผลงาน

ที่เกิดจาก.....

ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) เพื่อส่งเสริมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป ส่วนผู้ที่มีผลการพัฒนา “ไม่ผ่าน” ให้ยื่นขอรับการประเมินใหม่ตามเกณฑ์ปกติ โดยสามารถยื่นขอรับการประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวสันต์ วรรณวโรทร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ส่วนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

โทร. 0-2241-9000 ต่อ 4226 - 9

โทรสาร 0-2241-9055

บัญชีสรุปผลการพัฒนาข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น

(กรณีผู้ยื่นคำขอรับการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ที่มีผลการประเมินด้านที่ 3

(ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) รอบเดือนตุลาคม 2551 (เชี่ยวชาญ)

จังหวัดแพร่

ที่	อปท.	สำนัก/กอง/โรงเรียน	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ผลการพัฒนา
1	ทม.แพร่	เทศบาลวัดชัยมงคล	นาง ไพรินทร์ พัฒนชัยวัฒน์	ครู	ผ่าน
2	ทม.แพร่	เทศบาลวัดชัยมงคล	นาง กรณ์ชรัตน์ คำมาบุตร	ครู	ผ่าน
3	ทม.แพร่	เทศบาลวัดเหมืองแดง	นาง จิราพร รสเข้ม	ครู	ผ่าน
4	ทม.แพร่	เทศบาลวัดเหมืองแดง	นาง ลัดดา แนวหลาน	ครู	ผ่าน
5	ทม.แพร่	เทศบาลวัดเหมืองแดง	น.ส. ดวงเนตร ลือโลก	ครู	ผ่าน
6	ทม.แพร่	สาริตเทศบาลบ้านเขตวัน	นาง ลลันท์ทริมาล วงศ์บุรี	ครู	ผ่าน
7	ทม.แพร่	สาริตเทศบาลบ้านเขตวัน	นาง โสภิต เอื้ออภิัญญากุล	ครู	ผ่าน
8	อบจ.แพร่	บ้านไผ่ย่อย	น.ส. เรณู เมืองพรม	ครู	ผ่าน
9	อบจ.แพร่	บ้านไผ่ย่อย	นาง ยุพา กุลโท	ครู	ผ่าน
10	อบจ.แพร่	บ้านไผ่ย่อย	นาง เบญจา ไชคอำนวยพร	ครู	ผ่าน
11	อบจ.แพร่	บ้านไผ่ย่อย	นาง ดวงใจ จันทรแก้ว	ครู	ผ่าน
12	อบจ.แพร่	บ้านไผ่ย่อย	นาย สุขสันต์ สุวรรณโคตร	ครู	ผ่าน
13	อบจ.แพร่	พัฒนาประชาอุปถัมภ์	นาง อลิษา กันทะหงษ์	ครู	ผ่าน
14	อบจ.แพร่	พัฒนาประชาอุปถัมภ์	นาง ชวนพิศ สงชู	ครู	ผ่าน

๖๔๖